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สมศักดิ์ ปญหา : จากการประมวลผลงานทางวิชาการของโครงการ BRT พบวางานในระยะแรกของ BRT งานทางดาน
อนุกรมวิธานเปนตัวขับเคล่ือน มีผลงานเปนกลุมเปนกอน มีการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาโทและเอกมาก
พอสมควร แตมีประเด็นสนทนาเกิดขึ้นวานักอนุกรมวิธานจะหยุดแคนี้หรือเปลาหรือนักอนุกรมวิธานจะใกลสูญ
พันธุ (endanger species)  

ผมจบการศึกษาปริญญาเอกจากตางประเทศเมื่อป 2531 ทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักอยูตลอดเวลานั่นคืองาน
ดานอนุกรมวิธานเรื่องหอย ในป 2533 คุณประยูร ปญญาวงศ เจาของคอลัมนขบวนการแกจนในหนังสือพิมพ
ไทยรัฐ โทรศัพทมาบอกวาไมดอกไมประดับมีปญหาการสงออก คือพบวามีหอยตัวเล็กๆ ที่เรียกวาหอยขาวสาร
กินยอดออนและดอก ซึ่งในที่สุดก็พบวาหอยชนิดนี้เปนชนิดพันธุตางถิ่น (alien species) มีถ่ินกําเนิดแถวหมู
เกาะทะเลใต (south pacific) เขามาพรอมกับธุรกิจสงออกไมดอกไมประดับท่ีมีการนําเขามาจากหมูเกาะโพลีนี
เชีย (Polynesia) ในที่สุดก็แกปญหาไดระดับหนึ่ง โดยการสเปรยดวยน้ําเกลือที่ความเขมขนตางๆ หลังจากนั้น
ผมทําวิจัยเรื่องหอยตอ แตการที่จะเล้ียงดูหอยก็ตองมีการสรางอาหารสําเร็จรูป (artificial diet generation) 
ปรากฏวามีคนไตหวันสนใจมาขอสูตรอาหาร หลังจากนั้นก็มีประเทศญี่ปุนเขามาเชนกันเขานําไปพัฒนาเปน
อาหาร นอกจากนี้ยังมีบริษัทภาคเอกชนตางๆ ติดตอมาเรื่อยๆ แลวก็หางหายไป จนกระทั่งปจจุบัน คุณดํารง
ฤทธิ์ มาณวพัฒน ซึ่งทําธุรกิจเครื่องประดับสงออกเขามาใหชวยบอกชนิดหอย เพราะการนําเขาสงออกจะมี
ปญหาเรื่องการปลอมปนซึ่งจะมีผลกระทบสูง 

เสาวภา อังสุภานิช : อยากจะชวยกระตุนใหนักวิจัยทั้งรุนพ่ีรุนนองและรุนเดียวกันดึงเสนหของตัวเองออกมาใหได 
เสนหในที่นี้ไมใชเสนหทางหนาตา แตเสนหที่วานี้ก็คือเสนหความรูทางอนุกรมวิธาน ที่วากันวาเราอยูเบ้ืองหลัง
นั้น ถึงเวลาแลวที่เราจะตองงัดออกมาใชประโยชน  

ตัวอยางที่นําเสนอตอไปนี้สวนมากจะเกี่ยวกับสัตวน้ําเพราะทําวิจัยดานนี้ เชน แมงดาที่มีทั้งหางกลมและ
หางเหล่ียม มีพิษ ไมมีพิษ บานเราจะบอกวาแมงดาจานหางเหลี่ยมไมมีพิษ แมงดาถวยมีพิษหางกลม แตบางที
มันสับสนเพราะวาจะกลมๆ เหมือนกันพอไปใชกลับกันจําผิด บางทีก็หางหลุด เพราะถาดูจากภายนอกจะ
คลายกันมากตองดูที่หางถึงจะรู อยาดูที่สีแตกตางกันเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ยังมีขอมูลตางๆ ท่ีทําใหสับสน 
เชน ขอมูลจากเว็บไซตที่วาสิงคโปรจะกลับกันกับบานเรา บางบอกวาแมงดาไมมีพิษแตส่ิงที่แมงดากินเขาไป
ตางหากที่ทําใหเกิดพิษทําใหเกิดความสับสน เปนตน อยางไรก็ตามยังไมมีขอมูลการสงออก สวนใหญ
รับประทานกันเองในประเทศไทย และระยะหลังมีขาวออกมาวาทานแลวไมสบาย ตองระมัดระวัง 

อีกตัวอยางหน่ึงคือ ปลาปกเปา หรือที่ประเทศญี่ปุนเรียก ฟูกุ นั้นบานเราไมนิยมรับประทานแตประเทศ
ญี่ปุนนิยมรับประทานโดยใหพิษติดอยูเล็กนอย ถาไมมีพิษไมกิน ดูจากลักษณะภายนอกจะคลายกันมาก ถาใช
ความรูคุนเคยในการจัดจําแนกอาจจะมองพลาดได เพราะฉะนั้นเรื่องการใชอนุกรมวิธานที่ถูกตองจะมีเทคนิค 

เพรียงหัวหอมสกุลเดียวกันจะคลายกันมากถาดูผิวเผินจะดูไมออกไมรูเปนตัวไหน หรือแมแตฟองน้ําก็
เชนเดียวกัน ชนิดเดียวกันแตอายุตางกันอยูคนละที่กันก็ผิดเพ้ียนไปไดเพราะฉะนั้นตองมีความรูดานชีวเคมี 
(biochemistry) หรือหลายๆ อยางประกอบดวย ที่สําคัญแตละชนิดจะมีคุณคาไมเหมือนกันเชนฟองน้ําถูตัวราคา 
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200 บาท แตถาเปนยา 2,000 ลานบาท เพราะฉะนั้นถาเก็บผิดเก็บถูกเปนฟองน้ําถูตัวก็เสียหาย อยากใหนัก
อนุกรมวิธานรูวาตัวเองมีเสนห 

มีกุงสองตัวที่คลายกันมากคือกุงแชบวย (Penius merguiensis) กับกุงขาว (P. silasi) นิยมนํามาทําตมยํา
เหมือนกัน บางคนบอกวาใหดูที่กรี มีการตรวจสอบดวยดีเอ็นเอออกมาแลวพบวา P. merguiensis กับ  
P. silasi นี้คลายกันจริง ดูผิวเผินไมรูวาคนละชนิดกัน เพราะฉะนั้นตองมีเทคนิค ตองมีนักอนุกรมวิธานบอกวาดู
ตรงน้ีนิดเดียวรูไดเลย กุงแชบวยอรอยท่ีสุดราคาแพง แตเมื่อสงไปขายอาจมีการหยิบพลาดเพราะตองทําอยาง
รวดเร็วอีกทั้งคนงานคัดกุงสวนใหญใชความรูสึกในการคัดแยกทําใหถูกกลาวหาวาขี้โกงบางทั้งๆ ที่เราไมไดตั้งใจ 

ปะการังสีแดง ที่เมดิเตอรเรเนียนนํามาทําเครื่องประดับเปนพวกสรอยคอ ตางหู ในบานเราก็มีแตไมทราบ
วาเปนชนิดใด เพราะฉะนั้นตองศึกษาอยางจริงจัง บานเรามีการเก็บไปทําใหแหงแตไมเปนสีแดงทั้งหมด นํามา
ทําเปนเคร่ืองประดับ ราคาจะตางกันมาก แตหวังวาทุกคนคงไมลงทะเลไปกวาดมาทั้งหมด 

อีกเรื่องหนึ่งเปนกรณีการเพาะเลี้ยงกุลาดํา แพลงกตอนพืชจะเปนหัวใจสําคัญในการควบคุมคุณภาพน้ํา 
บางชนิดมีมากไปไมดี และบางครั้งในนากุงมีกลุมไดโนแฟลกเจลเลตเกิดขึ้น ปรากฏวานักวิชาการของบริษัทไป
ใหความรูชาวบาน โดยใหเอาหยดน้ํามาดูดวยสายตา แตความจริงแลวการจําแนกกลุมพวกนี้ตองมีขั้นตอนเพื่อ
เอาไซโตพลาสและโปรโตพลาสออกไปใหเหลือแตเปลือก พนักงานขายก็จะใหใชสารเคมีบางชนิดชวยยับย้ังการ
เจริญเติบโต ซึ่งบางครั้งอาจไมจําเปนก็ได ที่สําคัญยาไปสะสมอยูที่ตัวกุง คุณภาพไมผาน สงออกไมได  

สมศักดิ์ ปญหา : เราพูดถึงคุณคาของสิ่งมีชีวิตใตทะเลแลว จะเห็นวาในการสงออกโดยเฉพาะกุงที่ประเทศญี่ปุนเขาจะรูเลย
วาเราโกงไมโกง เพราะเขาใชนักอนุกรมวิธาน (taxonomist) สุมจับกลองขึ้นมาดู จับทอนหางมาดูบางสวนก็รูเลย  

อาภารัตน มหาขันธ : ดิฉันเปนตัวแทนจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ซึ่งนอกจาก
ทํางานโดยใชเงินงบประมาณแผนดินแลวก็ยังรับจางทําวิจัยทําในรูปของสัญญา (contract) ที่มีบริษัทมาจางทํา
วิจัยในเรื่องที่เขาสนใจและเรามีศักยภาพทําใหได โดยจะขอยกตัวอยางการนํางานอนุกรมวิธานมารวมมือกับ
ภาคเอกชนเพื่อใหเกิดประโยชนรวมกันไดอยางไร 

ตั้งแตป พ.ศ. 2539 ดิฉันไดรับเงินสนับสนุนจาก BRT ในโครงการสํารวจและเก็บรวบรวมสายพันธุ
สาหรายตางๆ ในแหลงธรรมชาติทั้งนิเวศบกและน้ํา แตที่นํามาเสนอวันนี้ก็จะเปนตัวอยางในนิเวศบก โดยเราจะ
เก็บตัวอยางจากพื้นผิวอาคารบานเรือน โบราณสถาน โบราณวัตถุ มาทั้งหมด 100 ตัวอยาง เก็บที่
กรุงเทพมหานครมากที่สุดเพราะเปนจังหวัดที่มีตึกและสิ่งกอสรางมากที่สุด รองลงมาคือจังหวัดอยุธยาไปถึง
สุโขทัยและภาคใต  

จากตัวอยางทั้งหมด 100 ตัวอยาง เราก็มาดูวามีความหลากหลายของสายพันธุสาหรายจากตัวอยาง
พ้ืนผิวที่เก็บอยางไรบาง ซึ่งพบทั้งหมด 26 สกุล 59 สายพันธุ สาหรายสีน้ําเงินแกมเขียวพบมากที่สุด ตรงนี้ตอง
ใชความรูทางดานอนุกรมวิธานเขามาชวยในการจัดจําแนก มี 3 สายพันธุที่นาสนใจมาก ลําดับที่ 1 คือ 
Phormidium พบ 76 ตัวอยางจาก 100 ตัวอยาง ลําดับที่ 2 คือ Nostoc พบ 44 ตัวอยาง และลําดับท่ี 3 คือ 
Chlorococum พบ 41 ตัวอยาง ตามลําดับ 

สาเหตุที่มีการเก็บตัวอยางเหลานี้คือ เราพบวาสาหรายเปนจุลินทรียชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญกับการ
เส่ือมสภาพทางชีวภาพของสิ่งกอสรางตางๆ  เพราะสาหรายสามารถสรางกรดอินทรียออกมากัดกรอนและ
ทําลายพื้นผิวและสี สาหรายเคยทําใหลานบินของสนามบินในประเทศอังกฤษเกิดการลื่นและผุกรอนมาแลว 
นอกจากนี้ทําใหฟลมสีเกิดการหดตัวหลุดรอน เกิดแนวคราบสีน้ําตาลดําขัดขวางการไหลของน้ํา สะสมความชื้น
บนผนังส่ิงปลูกสรางทําใหเกิดปญหาตอเนื่องตามมาอีกมากมาย  

สําหรับ วว. ไดรับการทาบทามจากบริษัทสีหลายแหงใหศึกษาเกี่ยวกับสีตานสาหรายสําหรับประเทศไทย 
เพราะปจจุบันเรามีสีที่มีคุณสมบัติตานทานตอเชื้อราโดยใชมาตรฐานผลิตภัณฑสี วารนิช และวัสดุที่เกี่ยวของ 

  85 บันทึกการประชมุวิชาการประจําปโครงการ BRT ครั้งที่ 9 
10-13 ตุลาคม 2548 จังหวัดขอนแกน 



(มอก. 285 เลม 21-2525) ซึ่งตอนนี้กําลังจะปรับปรุงขอมูลใหม อยางไรก็ตามยังไมมีมาตรฐานสําหรับสีทา
ภายนอกที่มีความตานทานตอสาหราย  

จากขอมูลที่วาอุตสาหกรรมสีของประเทศไทยรวมมูลคาผลิตภัณฑสีและที่เกี่ยวของเปนเงินปละประมาณ 
2 หมื่นลานบาท เพราะนอกจากจะเปนตลาดในประเทศแลวยังมีบริษัทสีชั้นนําหลายแหงไปตั้งฐานการผลิตที่
ประเทศเวียดนามและจีน ซึ่งตองไปแขงกับบริษัทสีตางประเทศในการประมูลทาสีใหกับอาคารใหญ โดยเฉพาะ
ประเทศจีนซึ่งตอนนี้เศรษฐกิจกําลังขยายตัวอยางมาก เมื่อบริษัทเหลานี้ตองการทดสอบคุณสมบัติการตอตาน
สาหราย ก็ตองสงไปตรวจสอบที่ประเทศสิงคโปร ซึ่งมีคาใชจายแพงมาก ราคา 20,000 บาท/1 ตัวอยาง และตอง
ใชเวลาในการสงและรอรับผลนานมาก ซึ่งผลที่ไดก็ไมสามารถนํามาใชงานได เพราะสาหรายที่เปนปญหาใน
ประเทศสิงคโปรมีเพียงตัวเดียวไมเหมือนกับประเทศไทยที่มี 3 ตัว  

ตัวอยางบริษัทผลิตสารเคมีตอตานสาหรายในตางประเทศที่นําความรูทางอนุกรมวิธานมาผลิตเพ่ือ
จําหนายไดแก บริษัท Acima Chemical Industries Ltd. (สวิตเซอรแลนด) ซึ่งผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่
จําหนายใหกับบริษัทสีหลายๆ บริษัท รวมถึงบริษัทสีประเทศไทยดวย เขาจะใชสาหรายสีเขียวในกลุม 
Ulotrichaceae และ Chlorococcum sp. บริษัท Schulk & Mayr (เยอรมัน) ใช Chlorella sp. ประเทศสิงคโปรใช 
Trentepohlia odorata  

 หลังจากที่พบแลววาสาหรายตัวใดเปนปญหาหลักสําหรับประเทศไทยจึงมีการประสานงานกับบริษัท
ตางๆ  ใหเขาสงสายพันธุมาตรฐานของเขามา เพ่ือที่เราจะทําการทดสอบเปรียบเทียบกับสายพันธุประเทศไทย 
เราทดสอบอยางงายโดยดูการขยายตัว (agar diffusion) ดูโซนยับย้ังที่เกิดขึ้น เราพบวาสายพันธุประเทศไทยมี
ความดื้อตอสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ประเทศยุโรปหรืออเมริกาพัฒนาขึ้น เพราะฉะนั้นถาจะพัฒนาสีที่ทนทาน
ตอสาหรายประเทศไทยก็จะตองใสสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในการยับยั้งการปนเปอนในปริมาณที่สูงขึ้น แตก็ตอง
คํานึงถึงปญหาเรื่องสูตรการผสมสีดวย ถาสูตรการผสมไมดี เกิดการชะลางลงในน้ําในดินของประเทศไทย 
ประเทศไทยเราก็จะเปนตัวซึมซับสารพิษตางๆ ที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งจะสงผลกระทบกับผูบริโภคและ
ส่ิงแวดลอม จึงเปนที่มาของโครงการที่อยากจะเรียกวา “จตุภาคี” การวิจัยเพ่ือกําหนดวิธีทดสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑสีอิมัลชันทาภายนอกที่ทนทานตอสาหรายสําหรับประเทศไทย 

 โดยไดรับเงินทุนสวนหน่ึงจาก BIOTEC บริษัทผลิตสีชั้นนํา 3 แหง และบริษัทผลิตสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพอีก 1 แหง โดยทั้งหมดเห็นความสําคัญและอยากผลักดันใหมีมาตรฐานในการผลิตสีที่มีคุณสมบัติตอตาน
สาหราย ปจจุบันมีการตั้งฐานทดสอบสีทั้งในประเทศ ไดแก จังหวัดเชียงใหม ปราจีนบุรี เพชรบุรี ปทุมธานี และ
ตรัง สําหรับในตางประเทศไดแกประเทศจีน มาเลเซีย และสิงคโปร เพ่ือทดสอบสภาวะตางๆ ที่จะมีผลตอสีใน
สภาพแวดลอมที่เปนจริงในแตละภูมิภาคและแตละประเทศ  

 ในขั้นตอนการวิเคราะหและทดสอบเริ่มต้ังแตการกําหนดตัวอยางเพื่อการทดสอบในหองปฏิบัติการ 
เพ่ือใหไดมาตรฐานที่ดี มีการเตรียมฟลมสีที่ใกลเคียงกับสภาพทาสีจริงมากที่สุด ตองพิจารณาทั้งการยับย้ังบน
ฟลมสีที่เตรียมไวและสีที่ถูกชะลางออกมาโดยน้ําฝนหรือหมอกและความชื้นตางๆ ในอากาศ 

ในหองปฏิบัติการเราไดเตรียมทดสอบโดยควบคุมอุณหภูมิหอง แสงสวาง และความชื้นขางใน สามารถ
จําลองสภาพแวดลอมภายนอกของภาคตางๆ ในประเทศไทยตั้งแตเหนือจรดใต ทั้งแสงสวาง อุณหภูมิ ความชื้น 
ฤดูกาลตางกันโดยสิ้นเชิง โดยใชเครื่องเรงสภาวะที่สามารถพน (spray) ใหความชื้นและจําลองการใหแสงอุลตรา
ไวโอเลตท่ีเปนระยะเวลาตางๆ กันได ตรงนี้เราสามารถเก็บขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบในภาคสนามกับการใชเครื่อง
เรงสภาวะ โดยจะเปนขอมูลบอกแนวโนมใหเราทราบวาถาผานการทดสอบแลว สีจะมีความตอตานสาหราย
คงทนนานเทาใด เปนตน  
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นอกจากนี้ยังไดจัดทํามาตรฐานโดยไดรวมกับสํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) ผลักดันเอาผลการ
ทดลองทั้งในหองทดลองและจากภาคสนามที่ วว. ไดรวมกับบริษัทเอกชนทําขึ้น มาพัฒนาเปนมาตรฐานสีซึ่ง วว. 
และ สมอ. จะชวยกันยกรางออกมาเสนอสายพันธุมาตรฐานสําหรับประเทศไทย โดยขณะนี้มีการเก็บขอมูล
คอนขางเปนระบบ จากทั้งหมดที่กลาวมา แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของอนุกรมวิธาน หากมีฐานขอมูลที่พรอม
ใช สามารถดึงออกมาใชงานไดทันทีจะเกิดประโยชนอยางมาก  

สมศักดิ์ ปญหา : คงเห็นผลกระทบของงานทั้งโดยตรงและโดยออม นี่คือสวนหน่ึงของการพัฒนาองคความรูพ้ืนฐาน
ไปสูธุรกิจ ภาคเอกชน โดยความเห็นและประสบการณของคุณดํารงฤทธิ์ มาณวพัฒน อาจจะเปนแนวคิดอันหนึ่ง
สําหรับคนรุนใหมตอไปได 

ดํารงฤทธ์ิ มาณวพัฒน : โดยสวนตัวผมเรียนมาดานการบัญชีและบริหารธุรกิจ ระหวางที่ฟงผมนึกถึงผูประสบความสําเร็จ
นักธุรกิจทานหน่ึงบอกไววาเราจะประสบความสําเร็จทางธุรกิจจะตองพยายามเอาความรูมาปรับใช เอาผลงานวิจัย
มาใชจะไดผลที่เร็วกวา วัตถุประสงคในการพูดของผมวันนี้มีอยู 2 ประเด็น คือ เรื่องที่ 1 อยากกระตุนใหพวกเรา
ที่มาในสาย BRT นําความรูที่ทานทั้งหลายมีอยูแลวไปใชอยางไรในเชิงธุรกิจใหประสบผลสําเร็จนอกเหนือจากการ
วิจัยอยางเดียว เร่ืองที่ 2 ผมอยากมาเลาประสบการณวาอนุกรมวิธานจะชวยเหลือธุรกิจไดอยางไร 

ผมอยูในแวดวงดานบัญชีและการจัดการธุรกิจ จนกระทั่งไดมีโอกาสเขามาทําธุรกิจดานเครื่องประดับ
สงออกตางประเทศ เปนเคร่ืองประดับที่ทําจากหอย ผมจึงมีความจําเปนที่จะตองหาความรูเรื่องหอยเพ่ือนํามาใช
กับสินคาของเรา แตเนื่องจากมันเพ่ิงเขามาในตลาดใหมเพราะฉะนั้นคนเชี่ยวชาญดานนี้จะเปนแรงงานพี่นองทาง
อีสานมาทํางานฝงธนบุรี และฝงกรุงเทพฯ พวกเขามีความสามารถในการนําหอยมาติดเขาไปในเครื่องประดับ
แลวเกิดความสวยงามได เมื่อผมสอบถามที่มาวา หอยที่เขาใชเปนพันธุอะไร เปนสีธรรมชาติหรือวายอมสีได 
คําตอบที่ไดสวนใหญจะเปนลักษณะครูพักลักจํากลาวคือไปจํามาจากรุนพ่ีคนอื่นๆ สวนแหลงซื้อนั้นซื้อมาจากคน
กลางซึ่งไมสามารถระบุแหลงที่มาที่แนนอนได มาจากทางใตบางลําน้ําชีหรือลําน้ํามูลบาง เพชรบุรีบาง 
กาญจนบุรีบาง แตในการคาขายกับตางประเทศผมตองมีขอมูลแหลงที่มาของวัสดุแตละชิ้นโดยละเอียด เนื่องจาก
ตางประเทศเขามีความรับผิดชอบตอผูบริโภค ถาเขาบอกผูบริโภควาเปนหอยจากธรรมชาติก็ตองเปนอยางนั้น
จริงๆ ไมเชนนั้นอาจถูกจับ หรือเราอาจถูกฟองรองไดถาไมบอกความจริง 

ดังนั้นในสวนของการนําอนุกรมวิธานมาใชคือ สินคาทุกตัวเชนในเรื่องของหอยเราตองไปตรวจสอบเรื่อง
ชนิดพันธุและถ่ินกําเนิด เพ่ือเปนขอมูลใชอธิบายใหแกลูกคา และนําไปตรวจสอบได เพราะฉะนั้นถาเรามี
การศึกษาดานชีววิทยา มีการจัดหมวดหมูอยางเปนระบบระเบียบ ในเรื่องตางๆ ไมไดจํากัดเฉพาะหอยแลวจะ
เกิดความรวมมือระหวางนักวิจัยกับนักธุรกิจมากขึ้น กลาวคือมีการศึกษาวาสัตวหรือพืชใดสามารถนําไปสราง
ประโยชนใหกับตัวเองและประเทศได เพราะผมเกรงวาสิ่งที่เราวิจัยกันแลวไมมีใครนําไปใชประโยชน สุดทาย
ประโยชนเหลานั้นอาจไปตกอยูในมือของตางชาติไมวันใดก็วันหนึ่ง 

อีกประเด็นที่ผมคอนขางกังวลคือ การจัดระบบระเบียบ เชน ปญหาหนึ่งตอนนี้คือ ผมพบวาชาวประมงหรือ
พอคาเอาหอยมาขายใหผมโดยจับมาจากธรรมชาติดวยวิธีการที่ผิด ทําใหผมกังวลวาอีกไมนานมันอาจสูญพันธุ
หรือสูญหายไป ฉะนั้นนาจะมีการรวมมือระหวางหนวยงานราชการหรือชาวบานชาวประมง โดยการวิจัยวาพันธุ
ไหนสามารถนําไปใชทางธุรกิจได ก็ควรมีการเพาะพันธุในลักษณะฟารมอยางเปนระบบ อาจจะรวมมือกับ
ภาคเอกชนเรื่องการตลาดใหรับซื้อส่ิงเหลานี้หรือสงออกไปขายตางประเทศจะเปนประโยชนที่คอนขางยั่งยืน 

สมศักดิ์ ปญหา : พวกเราคงไดเห็นภาพความรวมมือกับภาคเอกชน นักอนุกรมวิธานคงมีกําลังใจขึ้นมาก แตอยางไรก็
ตามผมขอทิ้งทายไววาระยะทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนนักอนุกรมวิธาน  

------------------------------------------------------ 
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